



ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

ชุดที่ 55 ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2557

www.ntbcoop.com



สหกรณ์ครูนนทบุรี

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th



บทบาทธนาธิการ

คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักรรณคดี เรื่อง สังข์ทอง

โดยเฉพาะตอน **รจนาเลือกคู่** ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกเป็นขบวนการทางประชาธิปไตยที่มีมานานแล้ว ท้าวสามลเปิดโอกาสให้นางรจนาซึ่งเป็นพระธิดาเลือกคู่ครองไม่ว่านางจะใช้วิธีการใด หรือเสี่ยงทายอย่างใดก็เป็นการตัดสินใจโดยชอบธรรมของนางรจนา ทำไมนางจึงเลือกพระสังข์ ในขณะที่นั่นก็คือ เจ้าเงาะตัวดำ ปากหนาตัดดอกไม้สีแดงเหมือนคนบ้าใบ้ ภายในร่างกายเป็นทอง (คงหมายถึงคุณงามความดีมากกว่าตัวเป็นทองคำจริง) ก็เพราะการไตร่ตรองและมองถึงธาตุแท้แห่งคุณงามความดี เหมือนคำโบราณที่กล่าวว่า **“คนดีย่อมมองออกถึงคุณค่าของความดี”** นางจึงเลือกพระสังข์เป็นคู่ครองขณะที่พี่น้องคนอื่นเลือกแต่ชายหนุ่มรูปงามซึ่งงามแต่ภายนอกเท่านั้นมาเป็นคู่ครอง เรามักจะพูดว่า **“เสี่ยงทายโยนพวงมาลัยเลือกคู่”** ผมไม่เข้าใจว่าการที่โยนพวงมาลัยของนางรจนาจะกลายเป็นต้นแบบของการโยนดอกไม้ที่เจ้าสาวหันหลังแล้วโยนให้เพื่อน สาวๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงานแย่งกันรับหรือเปล่า แต่ไม่ใช่สาระสำคัญมันอยู่ตรงที่กระบวนการเลือกและการตัดสินใจต่างหาก

อีกไม่กี่วันจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่จะมีขึ้นท่านก็ไม่แตกต่างกับพระธิดาของท้าวสามล ที่จะต้องใช้วิจรรย์ญาณในการเลือกว่าควรเลือกใคร จะเลือกชายหนุ่มรูปงามหรือเลือกเจ้าเงาะตัวดำบ้าใบ้ชอบดอกไม้สีแดงก็แล้วแต่ท่านพูดง่าย ๆ ก็คือ เลือกคนดีในสายตาของท่านก็แล้วกัน เลือกคนดีมีความสามารถมาทำหน้าที่แทนท่านเราจะให้สมาชิกซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นเข้ามาบริหารก็คงเป็นไปได้ วิธีการประชาธิปไตยก็คงไม่พ้นการเลือกตั้ง

ทุกปีที่มีการเลือกตั้ง เรามักจะเห็นถนนติวานนท์ช่วงหน้าโรงเรียนชลประทานวิทยาติดแหบเป็นอัมพาตทุกปี จนชาวบ้านเขาแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นในเส้นทางทางดังกล่าว บางคนไม่เข้าใจนึกว่าครุรวมตัวกันเดินขบวนซึ่งเป็นคนละเรื่องไปเลย ผมชอบบอกกล่าวมายังสมาชิกที่เกษียณอายุทั้งสองเขตให้มาเลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยาที่เดียว ไม่ว่าท่านจะอยู่ในเขตใดก็ตามโดยสหกรณ์จะแยกเป็นจุดว่าเขต 1 เขต 2 ให้ท่านในบริเวณเดียวกันจะได้ไม่เกิดความสับสน สำหรับผู้แทนสมาชิกในภาคบ่ายประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่เดิมคือห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด

ในฉบับนี้เนื้อหาเข้มข้นเหมือนเดิม ปรับเนื้อเรื่องปรับเนื้อหาโดยตลอดเพื่อให้สมาชิกถูกใจ เข้าใจง่าย สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และขอขอบคุณในความจริงใจของท่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านกำลังใจให้แก่คณะผู้จัดทำมาด้วยดีโดยตลอด ปีใหม่ ฟ้าใหม่ ขอให้ท่านพบแต่สิ่งดี ๆ ตลอดไป

ปัญญา เนืองฤทธิ์





ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 087-094-5203

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน พบกันในเดือนนี้ประธานแถลงอีกครั้งหนึ่ง เนื้อหาสาระในคอลัมน์นี้จะเน้นไปที่การแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวในภาพรวมของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนซึ่งในรอบเดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับสมาชิกหลายคน พบว่าส่วนใหญ่อ่านข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ บอกว่าตั้งตารออ่านวารสารของสหกรณ์ฯ ทุกเดือน และบอกอีกว่าเป็นวารสารประชาสัมพันธ์ที่ดี และมีประโยชน์กับสมาชิก ต้องขอขอบคุณในคำชม แต่บางท่านก็เสนอแนะว่าคอลัมน์บางคอลัมน์ น่าจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระให้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ให้มากขึ้น ก็ขอรับไว้และจะได้แจ้งให้ทางกองบรรณาธิการได้รับทราบ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไป

สำหรับในเดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือนที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน เพราะเดือนนี้ในวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งในส่วนนี้ทางราชการ ก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวไทยร่วมใจถวายความจงรักภักดีด้วยการใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือน และที่สำคัญผมอยากเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่านได้ร่วมกันกระทำความดี เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านอีกทางหนึ่งครับ

ในส่วนของการบริหารงานในสหกรณ์ฯ นั้นมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญอยู่สองสามเรื่อง **ประการแรก** คือ การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ถูกประกาศให้เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งมีผลทำให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายเรื่อง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการป้องกันที่จะเกิดหนี้เสีย (NPL) ทำให้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาจากทางแบงก์ชาติ ได้เชิญสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งเข้าร่วมประชุม สหกรณ์ฯ ของเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนที่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญของการประชุมก็คือ ทางแบงก์ชาติอยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ซึ่งถ้าสหกรณ์ฯ เข้าเป็นสมาชิก

เครดิตบูโร จะมีผลทำให้ข้อมูลทางการเงินของสมาชิกถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่เรียกว่า บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทแห่งชาติ ไม่ใช่เอกชนและไม่ใช่อำนาจวิสาหกิจ ข้อดีของการเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ก็คือ ลดความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ ในการที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก ส่วนข้อที่เป็นปัญหาก็คือ สมาชิกสหกรณ์ฯ จะถูกตรวจสอบข้อมูลสถานะทางการเงิน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลการพิจารณาเงินกู้ของสมาชิก อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ของเรายังไม่พร้อมในการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครดิตบูโรในขณะนี้ แต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและอยากให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบไว้ และที่สำคัญก็คือ สมาชิกต้องจัดการกับข้อมูลสถานะทางการเงินของตนเองให้ดีนะครับ

เรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ค้าประกันซึ่งในสภาพรวมผู้ค้าประกันจำได้รับการปกป้องสิทธิต่างๆ มากขึ้น เป็นผลดีกับผู้ค้าประกัน ในฉบับหน้าผมจะให้ฝ่ายกฎหมายได้สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าประกันแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ แต่ส่วนหนึ่งที่สหกรณ์ฯ ต้องรีบดำเนินการก็คือ การปรับเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกู้พิเศษ, กู้สามัญ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่อดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้วจะให้ลงไปในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอทุกประเภทมาศึกษาและใช้ในการเขียนคำขอกู้ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2558 ส่วนตอนนี้ก็ยังใช้แบบคำขอกู้แบบเดิมไปก่อน

ท่านสมาชิกครับในปีนี้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิก่อนถูกตัดค่าเพื่อหนี้จะสูญ 158 ล้านบาท (ขอแก้ไขในฉบับที่แล้วที่บอกว่ากำไรสุทธิ 149 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 144 ล้านบาท) เราถูกตัดค่าเพื่อหนี้จะสูญจากสลากกินแบ่งรัฐบาล 31.70 ล้านบาท และที่ไม่น่าจะต้องเสียอีกก็คือ การถูกตัดค่าเพื่อหนี้จะสูญจากลูกหนี้ที่ถูกคำพิพากษาแล้วยังไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ได้ กรณีนี้เราถูกตัดค่าเพื่อหนี้จะสูญอีก 15 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิจริงๆ เราเหลือแค่ 112 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา(ปีที่ผ่านมา 108 ล้านบาท) แต่ก็เป็นการถูกตัดค่าเพื่อหนี้จะสูญซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น ถ้ามองแล้วทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายังไง เราได้ดำเนินการในหลายวิธีกับสมาชิก ซึ่งแต่ละคนก็จะมีสาเหตุและปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น นั่นคือการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ขณะที่เรากำลังมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ คือการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ย

สวัสดิ์ศรีสมาชิกทุกท่าน ในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนมหามงคลสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกภาคส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ได้พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรวมทั้งคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์ เป็นที่เคารพรักของคนไทยทั้งประเทศ โครงการตามพระราชดำริของพระองค์มีมากมายนานัปการ นับว่าทำคุณประโยชน์ให้พสกนิกรภายใต้เบื้องพระยุคลบาท ได้กินดีอยู่ดีและมีความสุขกันถ้วนหน้า นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย

ในส่วนของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ 112,363,558.23 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ขอเสนอเงินปันผล 3.30% และเงินเฉลี่ยคืน 2.80% ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนแล้วทางสหกรณ์ฯ ก็จะทำการโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ฯ ขอความกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ทุกวันทำการ เพื่อแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากของท่าน เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจะโอนเข้าบัญชีของท่านทันที เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ท่านจะได้เตรียมไปฉลองปีใหม่กับครอบครัว กับคนที่ท่านรัก หรือจะไปสนุกสนานกับเพื่อนๆ ปลายปีนี้มีช่วงวันหยุดยาวถึง 5 วัน ท่านจะต้องวางแผนการท่องเที่ยวให้ดีที่สุดทีเดียว เพราะเทศกาลปีใหม่และมีวันหยุดยาว อุปสรรคในเรื่องการเดินทางที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวจะต้อง หนาแน่นไปด้วยคนครับ ต้องทำใจ แต่ถ้าคิดว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองใจของท่านก็จะเป็นสุข และสนุกสนานในเทศกาลนี้ครับ

อีกเรื่องหนึ่งครับ ปัจจุบันได้มีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วครับ กฎหมายฉบับนี้เป็นคุณต่อผู้ค้าประกัน แต่ขอให้คุณคิดว่าสถาบันการเงินก็ต้องเข้มงวดขึ้นในเรื่องการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อป้องกันตนเองครับ สหกรณ์ฯ ก็จะต้องมีการ



คุยกับผู้จัดการ

มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

ปรับปรุงสัญญา คู่ พร้อมทั้งสัญญาคู่ประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ครับ ดังนั้นตัวท่านสมาชิกเองต้องมีวินัยทางการเงินครับ หลักคิดมีอยู่ว่า “อดีตเป็นเหตุ ปัจจุบันเป็นผล ปัจจุบันเป็นเหตุ อนาคตเป็นผล” จุดที่เรากำลังยืนอยู่คือปัจจุบัน ดังนั้นเราต้องอธิบายได้ว่าในอดีตมีอะไรเกิดขึ้น มีความสำเร็จ ความบกพร่อง มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนตรงไหน มีการแก้ไขอย่างไร และอะไรคือหลักประกันที่จะยืนยันกับคนที่รับฟัง และเรากำลังให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะให้สินเชื่อเราหรือไม่ พฤติกรรมที่เคยค้างชำระ พฤติกรรมที่จ่ายไม่ครบ จ่ายไม่ตรงตามกำหนด ดังนั้น การรักษาประวัติทางการเงินที่มีข้อมูลประกอบด้วย ประวัติการกู้ มีก็สัญญา ระยะเวลาการผ่อนชำระ ชำระครบหรือไม่ หรือค้างชำระ หากชำระไม่ครบตรงตามเงื่อนไขก็จะปรากฏข้อมูลค้างชำระ จุดนี้แหละครับที่จะแสดงถึง “ความมีวินัยทางการเงิน” ซึ่งจะส่งผลต่อตัวท่านเอง เมื่อท่านไปขอสินเชื่อสถาบันการเงินต่างๆ นอกเหนือจากสหกรณ์ฯ ขอให้ท่านตระหนักในเรื่องนี้ด้วยครับ ด้วยความหวังใยครับ ไม่ต้องการให้ท่านเสียความรู้สึกเมื่อถูกสถาบันการเงินปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อครับ

และในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ครูอาจารย์ บิดา มารดา ตลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัว ประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ มีความสุขตลอดปี 2558 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ





สวัสดิ์ศรีรับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี จำกัด ที่เคารพ

สถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี จำกัด ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 นับถึงวันที่ผมส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์พิจารณาตรวจทาน ก่อนส่งโรงพิมพ์นั้นขอขอบคุณท่านสมาชิกได้เคยครับว่า “ดีมาก” ถ้าเปรียบกับเรือเดินสมุทรเกยหินโสโครกเกิดรูรั่วขนาดใหญ่ น้ำทะเลลักเข้าภายใน (หนี้เพิ่ม) ผู้โดยสารบางส่วนที่มีเรือเล็กหรือเรือชูชีพต่างหนีเอาตัวรอด (ลาออก, ถอนหุ้น, ถอนเงินฝาก) จนกระทั่งต้องเปลี่ยนกัปตันและที่ทีมงานรวมทั้งช่างเครื่อง (คณะกรรมการดำเนินการ) ส่วนสมาชิกที่เป็นผู้โดยสารที่หลีกเลี่ยงอันตรายและความเชื่อมั่นในที่ทีมงานใหม่ หันมาร่วมมือกัน ช่วยกันอุดรูรั่ว บางคนอาจบาดเจ็บบ้างแต่ก็เข้าใจในสถานการณ์มาถึงวันนี้เรือเดินสมุทรของเราสามารถล่องไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้ว แม้ว่ารูรั่วจะยังอุดไม่สนิท กัปตันและที่ทีมงานก็จะพยายามนำพาเรือและสมาชิกเดินทางต่อไปอย่างปลอดภัยพร้อมๆ กับซ่อมแซมส่วนที่เสียหายไปเรื่อยๆ ลักวันคงเรียบร้อย รูรั่วที่มีคงปิดลงอย่างสนิทแน่นอน

ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากสิ้นสุดปีบัญชี 2557 (31 ต.ค. 2557) ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ มีภารกิจสำคัญหลายประการเพื่อให้การรับรองงบดุลเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ทุ่มเวลาประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี เช่น สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี คณะผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นต้น ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

ในส่วนของสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในห้องประชุมนั้นมิอะไบบ้าง ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ

เรื่องแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีหลายคดีพอสรุปได้ดังนี้ครับ

คดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ ย.90/2556 ระหว่างสหกรณ์ฯ (โจทก์) กับ บ.เทวาสิทธิ พิมเนศ จก. กับพวก (จำเลย) ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 529.5 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ย 8% ต่อปี ตอนแรกจำเลยทำท่าว่าจะขออุทธรณ์ แต่ในที่สุดก็ไม่ยื่นอุทธรณ์ และไม่มาศาล ณ วันนี้คดีจึง

สิ้นสุดแล้ว ศาลจึงออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาดต่อไป

คดีอาญา หมายเลขดำที่ อ.2136/2555 เรื่องยกยกทรัพย์สินระหว่างสหกรณ์ฯ (โจทก์) กับอดีตผู้จัดการฯ และอดีตกรรมการอำนวยการเป็นจำเลย คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ 8 เดือนโดยไม่รอลงอาญา ซึ่งจำเลยได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป

คดีแพ่ง หมายเลขดำที่ พ.1680/2555 ระหว่างสหกรณ์ฯ (โจทก์) กับอดีตประธานและคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 และอดีตผู้จัดการ (จำเลย) คดีนี้ยังไม่มีการความคืบหน้าครับ

คดีอาญา หมายเลขดำที่ อ.6612/2555 ระหว่างสหกรณ์ฯ (โจทก์) กับนายศรีสุข รุ่งวิสัย กับพวก (จำเลย) ศาลนัดสอบคำให้การจำเลยใหม่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นี้

คดีอาญา อ.538/2557 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 1 (โจทก์) กับ บ.ศรีโสภณมาร์เก็ตติ้ง จก. กับพวก 26 คน (จำเลย) คดีนี้ในจำนวน 26 คน มีอดีตประธาน อดีตรองประธาน และอดีตผู้จัดการของสหกรณ์ฯ เรา รวมอยู่ด้วย 3 คน คดีนี้ยังไม่มีการความคืบหน้าครับ

คดีอาญา หมายเลขดำที่ อ.3357/2557 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่รายกับพวก 6 คน (สหกรณ์ฯ ครุพนธ์เป็นโจทก์คนที่ 2) กับ บ.เทวาสิทธิ พิมเนศ จก. กับพวก 110 คน (จำเลย) ในจำนวนจำเลย 110 คน มีอดีตกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 รวมอยู่ด้วย 12 คน คดีนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 26 มกราคม 2558

คดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 934/2557 ระหว่างสหกรณ์ฯ (โจทก์) กับ บ. เอ.ไอ.เอส.อะกริคัลเจอร์ จก. (ฟ้องบังคับจำนองที่ดิน จ.น่าน 989 ไร่) ศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 496 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระให้กับโจทก์ ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอคัดสำเนาคำพิพากษา

คดีอาญา หมายเลขดำที่ อ.7971/2556 ระหว่างสหกรณ์ฯ (โจทก์) กับ อดีตประธานกรรมการชุดที่ 52 และอดีตผู้จัดการ (จำเลย) ข้อหาปลอมใช้เอกสารปลอม ฉ้อโกง ฯลฯ (ที่ดินหน้าวัดสโสมสร) ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นี้

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ โดยสรุปว่าที่ผ่านมาสมาชิกประสบอุบัติเหตุสาหัส พักรักษาตัวเกินกว่า 21 วัน จะได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 3,000 บาท ซึ่งพิจารณาเห็นว่าในแต่ละปีมีการยื่นเรื่องขอเบิกเงินสงเคราะห์นี้จำนวนมากหลายแสนบาท จึงเห็นควรทำสัญญาซื้อกรมธรรม์กับ

ต่อจากหน้า 3

เงินกู้ พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของสมาชิกแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการที่จะเกษียณอายุใน 1-3 ปี ท่านใช้สิทธิกู้ตามเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง แต่เมื่อเกษียณอายุแล้วเงินบำนาญรายเดือนท่านลดลง โดยเฉพาะถ้าเป็นสมาชิก กบข. เงินบำนาญจะหายไปประมาณ 40% ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ นี่คือตัวอย่างหนึ่งในหลายตัวอย่างที่มีปัญหาในการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก แล้วสมาชิกไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ อย่างไรก็ตามผมและคณะกรรมการมีความคิดว่า เมื่อเราอาสาเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เราก็คงต้องมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีอยู่ให้มันลดน้อยลง และหมดไปในที่สุด ก็คงต้องขอเวลากันบ้างและยืนยันว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จะถูกแก้ไขเพื่อให้สหกรณ์ของเรากลับมาเป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง มีผลประกอบการที่ดีและเป็นที่พักใจของสมาชิกทุกคน

สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกคนไปใช้สิทธิในการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ โดยการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557

เวลา 07.00 -12.00 น. ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ และในเวลา 14.00 น. ก็ขอเชิญชวนผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนปากเกร็ด เพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ งบประมาณรายจ่ายปี 2558 และระเบียบวาระอื่นๆ เดือนธันวาคม เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้ว ที่ผ่านมามีความสมหวังและไม่สมหวัง มีทั้งทุกข์และสุขคละกันไป ก็ขอให้สิ่งต่างๆที่ผ่านไปเป็นประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่า และช่วงส่งท้ายปีเก่าที่จะเข้าสู่ปีใหม่ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงได้ดลบันดาลประทานพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกคนมีความสุข ความเจริญ เจริญด้วยตำแหน่งหน้าที่การงาน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีครอบครัวที่อบอุ่น พบแต่สิ่งที่ดีและสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

สวัสดิ์ศรีชัย

ต่อจากหน้า 5

บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด ให้รับประกันภัยสมาชิกทุกคน มีสิทธิได้รับบริการนี้ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และถ้าเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

เรื่องี่สาม เป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต โดยทำสัญญาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทพยูเด้นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 5.8 ล้านบาทเศษ สมาชิกทุกคนมีสิทธิได้รับ

บริการนี้ (กรณีเสียชีวิต) ปีที่แล้วมีการเคลมประกัน 45 ราย เป็นเงิน 6.15 ล้านบาท

นอกจากนี้ก็มีเรื่องการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับจำนวนที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ จากที่ระบุไว้ให้มีได้ 5 คน แก้ไขเป็น 5-9 คน และมีการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ กรณีมอบของขวัญทุกๆครบรอบวันเกิดแต่ละปีสำหรับสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 100 หุ้น (1,000 บาท) ขอแก้ไขเป็น 50 หุ้น (500 บาท) ยังมีอีกหลายเรื่องครับ แต่เนื้อที่ของคอลัมน์นี้ไม่พอแล้วละครับ ขอจบลงเพียงเท่านี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขจากการที่ได้อ่านวารสารนี้ครับ

ต่อจากหน้า 7

รายงานการติดตามหนี้สิ้นเดือน ตุลาคม 2557

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง	จำนวน 149 ราย	ได้รับชำระหนี้	787,170.75	บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่	จำนวน 108 ราย	ได้รับชำระหนี้	5,614,979.75	บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้			6,402,150.50	บาท

สรุป ในการติดตามหนี้สิ้น

เดือน พฤศจิกายน 2556 - ถึงเดือน กันยายน 2557	ติดตามหนี้ได้	38,882,194.25	บาท
เดือน ตุลาคม 2557	ติดตามหนี้ได้	6,402,150.50	บาท
รวมเป็นเงิน		45,284,344.75	บาท



ติดตามหนี้สิน
หนี้ประชนอมใต้
จรัส ตันติพิบูลย์ 081-428-7552

ฉันทะมี (รช) เหมือนคนอื่นๆ ไต้ไหม

ในชีวิตของคนเราทุกคน อยากอยู่ดี กินดี มีความสุข ไม่มีใครอยากเป็นคนขาดแคลนอยากได้เงินทอง อยากมีเสื้อผ้าดีไว้สวมใส่ อยากมีบ้านไว้พักผ่อนยามอ่อนล้า อยากมีรถไว้ใช้ให้ความสะดวก อยากมีคนรู้ใจเป็นคู่คิด อยากมีมีมั่งมีตรวไว้สังสรรค์ อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกวัน อยากสุขชั่วกัลป์นี้รันดร

ฉะนั้นความรวยไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง การไฝฝืนอยากรวย เพราะต้องการความสะดวกสบาย ไม่อยากลำบากเดินตากแดด กางร่มกันฝนไปขึ้นรถเมล์ อยากมีที่ดินแปลงสวยทำเลดีไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานก็ยอมทำได้ ขอให้เงินก็แล้วกัน เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐที่ทันสมัย แพทย์ชำนาญเฉพาะทางรักษาได้ทันใจ ถ้าเป็นคนจนก็ต้องถ่อส่งขารไปโรงพยาบาลชุมชน ไปโรงพยาบาลเล็กๆ หมอก็ไม่ค่อยมี พยาบาลก็น้อย กว่าจะได้ตรวจได้รักษา กว่าจะรอรับยาเสียเวลาเป็นวัน ตั้งแต่ตี 5 กว่าจะพบหมอเกือบ 10 โมง นั่งรอยา กว่าจะได้ก็บ่ายโมง กลับถึงบ้านก็ 3 - 4 โมงเย็น หมดเวลาไป 1 วัน บางครั้งเจอนอนรออยู่บนเตียง ไม่รู้เมื่อไหร่ จะได้พบหมอ นั่งรอนอนรอน่าสงสาร แต่ถ้าเป็นคนรวย แค่รู้สึกไม่สบายก็ให้คนใช้ ออกรถพาไปโรงพยาบาลเอกชนทันสมัย รถเข็นรถนั่งเข้ามาเทียบ รถยนต์เข้าพบแพทย์พบหมอทันใจดีแท้ รอฉีดยารับยาเสียเวลานิดเดียว เงินซื้อเวลาได้ไงล่ะ แล้วอย่างนี้ใครๆก็อยากจะรวยจริงไหม แล้วเราจะรวยกับเขาบ้างได้ไหม ก็ต้องลองดูว่าเรามีคุณสมบัติจะเป็นคนรวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างได้ไหม คุณสมบัติอะไรบ้าง ลองพิจารณาด้วยใจเป็นธรรม ห้ามเข้าข้างตัวเอง ลองดูนะครับลองเทียบให้คะแนนตัวเองทีละข้อ คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน รวม 200 คะแนนเราจะไดเท่าไร

1. เราเป็นคนมีจิตใจแฉะแฉะ เชื้อมันในตนเองแคไหน/เพียงใด
2. เราเป็นนักปฏิบัติหรือนักทฤษฎี
3. เรามีภาพลักษณ์ของตัวเองเด่นชัดแคไหน / เพียงใด
4. เราเป็นคนกล้าแคไหน
5. เรามีความทะเยอทะยานปานใด
6. เราเป็นคนใจดำจริงหรือไม่
7. เราเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวเพียงใด
8. เราเป็นคนบ้างานหรือเปล่า

รวมคะแนนตอนที่ 1 ไว้แล้ว จากนั้นแถมคะแนนให้ตัวเองอีก

200 คะแนน แล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นคะแนนตอนที่ 2 และต่อไปก็ให้คะแนนตัวเองจากแบบสอบถามต่อไปนี้อีก 4 ข้อละ 25 คะแนน เหมือนเดิม

1. เราเป็นคนเจ้าระเบียบแคไหน
2. เรามีความเป็นผู้นำโดดเด่นแคไหน
3. เนื้อความของเราเป็นคนอย่างไร เรามีความสุขสบายแคไหน

4. เราให้ลำดับความสำคัญในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เราจัดระเบียบชีวิต ของเราดีแล้วหรือยัง

เมื่อรวมคะแนนจากครั้งที่ 3 ว่าได้เท่าไร ให้นำคะแนนของครั้งที่ 3 นี้ ไปหักออกจากคะแนนรวมครั้งที่ 2 เหลือคะแนนรวมครั้งสุดท้ายเท่าไร ลองดูผลลัพธ์ว่ามีความหมายอย่างไร ดังนี้ครับ

1. ถ้าคะแนนของเราอยู่ระหว่าง 295 - 390 คะแนน เรามีโอกาสอันงดงามที่จะเป็นมหาเศรษฐี เพราะเรามีคุณสมบัติที่จะรวยครบถ้วนสมบูรณ์ ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือโชคเท่านั้น
2. ถ้าคะแนนของเราอยู่ระหว่าง 197 - 294 คะแนน ลักกันหนึ่งเราจะมีโอกาสรวยกับเขาเหมือนกัน อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเราจะสนุกสนานกับชีวิต จนไม่มีจิตใจจดจ่อจะแสวงหาความร่ำรวยแต่อย่างใด
3. ถ้าคะแนนของเราน้อยกว่า 196 คะแนน แม้เราไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นมหาเศรษฐี แต่ถ้าเปรียบเทียบความผิดพลาดที่จะต้องประสบ กว่าจะรวยขึ้นมากับความสนุกสนานในชีวิต ถึงแม้จะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐี มันก็เป็นไปได้ที่เราจะเลือกอย่างหลังมากกว่า

*** หมายเหตุ แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบ “การรู้จักตนเอง” ของ นพ. เวิร์นนอน โคลแมน ผมนำมาให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี ลองสนุกกับการทดสอบของการมีโอกาสเป็นเศรษฐี ดูนะครับ การเข้าใจพฤติกรรม แรงผลักดันภายในตลอดจนข้อดีข้อเสียของตนเองนี้ จะเป็นข้อคิดในการผลักดันเราไปสู่ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ความสุขที่แท้จริงของชีวิตเป็นอย่างไร ก็คงคล้ายๆกับที่ผมเกริ่นนำไว้ในเบื้องต้นนั้นแหละ ได้ผลเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะ สวัสดีครับ ขอให้เป็นผู้ที่เป็นจริงครับ

แต่สำหรับผมที่นับถือพระพุทธศาสนา ผมเชื่อตามทีพระพุทธเจ้า ท่านทรงแสดงธรรมเอาไว้ คือทำบุญให้ทานมามากน้อยเพียงใดในอดีตชาติ ถ้าชาติที่แล้วๆมาคุณสร้างทานบารมีมาเสมอชาตินี้ย่อถ่างแล้วจน โชคดีมีลาภมหาศาลมีข่าวลวงหนังสือพิมพ์เสมอ รักชาติลมันคง คนรักชาติล พระคุ้มครองเทวดาส่งเสริม ใจบริสุทธิ์ใจโล่มีพลังดูดทรัพย์เข้าหาตัว พระอริยสงฆ์ทำไมคนคร้ททาทำบุญกับท่านมากมาย ท่านหลวงตามหาบัวหาเงินช่วยชาติได้มหาศาล หลวงพ่อคุณบริจาคให้ชาติ ปีละก็สิบล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างวัดท่าซุงใหญ่โต เพราะบารมีแห่งศีลแห่งทานใช้ใหม่ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านว่า ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ ผ่าไปเป็นข้อคิดนะครับ



มูมบ้านนาญ และ ชมรมผู้สูงอายุ

สม จงถาวร 086-787-5557

สวัสดิ์ครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนทีบุรี จำกัด ทุกท่าน โดยเฉพาะข้าราชการบำนาญที่รอคอยการประกาศพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีทั้งหมด 17 มาตรา และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

แต่ด้วยวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการ จึงขอให้ไปแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่หน่วยงานต้นสังกัด เช่น สมาชิกที่รับบำนาญเขตการศึกษาใดก็ได้ไปแสดงความประสงค์ที่เขตการศึกษาเขตนั้น หรือจะขอดูรายละเอียดที่คลังจังหวัดนนทบุรีก็ได้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเราจะต้องคืนเงินให้รัฐเท่าไร หรือเราจะได้รับเงินคืนจากรัฐเท่าใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกอยู่ กับ กบข. ต่อไปหรือเลือกไปรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557

หากท่านประสงค์กลับไปรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ให้ไปดำเนินการดังนี้

1. ให้ข้าราชการบำนาญไปแสดงความประสงค์ที่หน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

2. ข้าราชการที่ต้องคืนเงินให้ กบข. ถ้าคืนครั้งเดียวให้คืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถ้าแบ่งชำระให้คืนได้เป็น 3 งวด ดังนี้

งวดแรก คืนได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2558

งวดที่สอง คืนได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2558

งวดที่สาม คืนได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2558

3. ถ้าไม่ปฏิบัติตามกำหนดการนี้ถือว่าสละสิทธิ
4. ข้าราชการบำนาญท่านได้รับเงินคืนจาก กบข. ไม่ต้องเสียภาษี และ กบข. จะคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เรียงตามลำดับผู้ยื่นความประสงค์
5. วันที่จะได้รับบำนาญแบบเดิม พ.ศ. 2494 คือสิ้นเดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
6. ในกรณีที่ผู้รับบำนาญไม่ส่งเงินคืนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้ส่วนราชการแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อถอนเงินคืนให้แก่ผู้รับบำนาญหรือผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบำนาญนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

วารสารฉบับนี้ กว่าจะถึงมือสมาชิกก็คงประมาณปลายเดือนธันวาคม 2557 หรือไม่ก็ต้นเดือนมกราคม 2558 ทุกท่านคงได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ กบข. จากสื่อต่างๆ กันมากเพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจไปแจ้งความประสงค์ ขอรับบำเหน็จบำนาญตามพรบ. 2494 หรือจะอยู่กับ กบข. ต่อไปได้แล้ว แต่บทความเรื่อง กบข. ในวารสารฉบับนี้ เป็นเพียงเพื่อทบทวนหรือเตือนให้ท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือกำลังจะตัดสินใจให้แจ้งความประสงค์ด้วยความหวังใฝ่ครับผม

อย่างไรก็ตามเรื่องการคืนเงิน กบข. ท่านประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนทีบุรี จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าจะเปรียบเทียบว่าด้วยการกู้เงินเป็นกรณีพิเศษสำหรับให้สมาชิกที่ต้องคืนเงิน กบข. ได้กู้เงินตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริงเพื่อคืน กบข. โดยจัดอัตราดอกเบี้ยในอัตราพิเศษกำหนดส่งภายใน 60 งวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก รายละเอียดดังกล่าวจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป ขอให้สมาชิกที่ต้องคืนเงิน กบข. ไม่ต้องกังวลใดๆ สหกรณ์ฯ มีความหวังใฝ่และยินดีช่วยเหลือท่าน

สุดท้ายในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัววงประสพแต่ความสุข สงบ เจริญรุ่งเรือง คิดเงินให้ได้เงิน คิดทองให้ได้ทอง คิดหวังสิ่งใดที่ดั่งใจขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

สวัสดิ์ครับ

ถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-636-1000



ถามมา ตอบไป

นายอาทิตย์ บัวทอง 089-885-9579

สวัสดิ์ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่านครับ

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ก็ขออำนวยการล่วงหน้าขอให้สมาชิกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สมาชิกท่านใดที่สุขภาพไม่ดีก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดปีใหม่และตลอดไปครับ

วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯตำแหน่งว่างทั้งหมดวาระ

กำหนดการสรรหา (เลือกตั้ง) ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 12.00 น.

กำหนดสถานที่เลือกตั้งและเขตเลือกตั้ง

สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

- **เขตเลือกตั้งที่ 1** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวย รวมทั้งข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวย ได้แก่

- **สมาชิกสังกัดอำเภอเมืองนนทบุรี** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, เทศบาลนครนนทบุรี และโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, กองการศึกษา อบจ. นนทบุรี, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, เทศบาลเมืองบางศรีเมือง, องค์การบริหารส่วนตำบล, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด, สพป.นนทบุรี เขต 1, สพม.เขต 3, สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี, สนง.การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนนทบุรี และหน่วยข้าราชการที่สหกรณ์ฯเขต 1 (ไม่มีสังกัด)

- **สมาชิกสังกัดอำเภอบางกรวย** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, เทศบาลสังกัดอำเภอบางกรวยและโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด

- **สมาชิกกลุ่มบำนาญ** ที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวยทั้งหมด บำนาญเทศบาลเมืองนนทบุรี และบำนาญ อบจ.นนทบุรี

- **เขตเลือกตั้งที่ 2** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด รวมทั้งข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด, อำเภอบางใหญ่, อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย ได้แก่

- **สมาชิกสังกัดอำเภอปากเกร็ด** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, เทศบาลนครปากเกร็ดและโรงเรียนในสังกัด,โรงเรียนเอกชนทั้งหมด,องค์การบริหารส่วนตำบล, สนง.สภ.สค.จังหวัดนนทบุรี และหน่วยข้าราชการที่สหกรณ์ฯเขต 2 (ไม่มีสังกัด)

- **สมาชิกกลุ่มบำนาญ** ประกอบด้วย สมาชิกที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด, อำเภอบางใหญ่, อำเภอบางบัวทอง, อำเภอไทรน้อยทั้งหมดและบำนาญ อบจ.นนทบุรี

สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

- **เขตเลือกตั้งที่ 2** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่, อำเภอบางบัวทอง, และอำเภอไทรน้อย ได้แก่

- **สมาชิกสังกัดอำเภอบางใหญ่** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบล, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, สพป.นนทบุรี เขต 2 และเทศบาลตำบลทั้งหมด

- **สมาชิกสังกัดอำเภอบางบัวทอง** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, เทศบาลเมืองบางบัวทองและโรงเรียนในสังกัด, โรงเรียนสังกัด อบจ. นนทบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบล, และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี

- **สมาชิกสังกัดอำเภอไทรน้อย** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลไทรน้อย

สำหรับฉบับนี้มีคำถามจากท่านสมาชิกที่สอบถามมาก็ขอตอบ ดังนี้ครับ

ถาม

ดิฉันเป็นข้าราชการบำนาญ ได้รับบำนาญเดือนละสองหมื่นบาทเศษ มีหนี้สินกู้เงินกับสหกรณ์ฯ 3 สัญญา เมื่อส่งชำระหนี้กับสหกรณ์ฯแล้วเหลือเงินเล็กน้อยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำวัน ต้องมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ดิฉันจะสามารถขอความอนุเคราะห์จากสหกรณ์ฯได้อย่างไรบ้าง

ตอบ

ปัญหานี้มีประโยชน์มากครับ สำหรับสมาชิกที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เมื่อครบวาระเกษียณ เนื่องจากเงินบำนาญเหลือน้อย สหกรณ์ฯเรามีทางออกที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาของท่านได้ในระดับหนึ่ง โดยขอให้ท่านเข้ามาปรึกษากับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อหาทางออกร่วมกันอาจ โดยวิธี

- 1.1 โครงการรวมหนี้ ซึ่งจะทำการส่งชำระหนี้ลดลง
- 2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ ขอลดการส่งงวดชำระหรือโดยวิธีอื่นๆสมาชิกสามารถเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันในเวลาทำการ สหกรณ์ฯยินดีรับฟังและร่วมแก้ปัญหาให้กับท่านครับ



ข่าว จาก สมาคมพัฒนากิจฯ

สน.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
 นฤดม แสงเขียวงาม 081-306-5352

1. สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดการสมัครสมาชิก

1. อายุ 46 - 60 ปี
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรีจำกัด หรือเป็นคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด
3. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามเงื่อนไขดังนี้
 - 3.1 ค่าสมัคร เป็นเงิน 50 บาท
 - 3.2 ค่าบำรุงสมาคมรายปี เป็นเงิน 50 บาท
 - 3.3 ค่าบำรุงพิเศษ เป็นเงิน 8,700 บาท
 - 3.4 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 200 บาท
 - รวม 9,000 บาท**
4. หลักฐานการสมัคร
 - 4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์
 - 4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์
 - 4.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส)
 - 4.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 - 4.5 รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว
5. กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
6. ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ

2. รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตจำนวน 7 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40 -50 ปี สหกรณ์	สน.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นางจุฬรัตน์ กาวีชา	61ปี	มะเร็งท่อน้ำดี	150,000	270,973	576,000	576,000
2	นางสมจิต คลังนุช	88 ปี	ปอดติดเชื้อ		270,917		
3	นางจรรววรรณ เรืองบุญ	59 ปี	ติดเชื้อในกระแสเลือด	150,000	270,889		
4	นางประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต	61 ปี	โรคปอดอักเสบติดเชื้อ	-	270,861		
5	นางภาณี โรจน์ทองคำ	59 ปี	มะเร็งปอดระยะลุกลาม	150,000	270,832		
6	นายวิโรจน์ โพธิ์เงิน	67 ปี	มะเร็งกระเพาะอาหาร		270,635	576,000	576,000
7	นายเฉลิม อนุวัฒน์ปรีชา	88 ปี	หัวใจล้มเหลว	130,000	270,522	576,000	

3. สมาชิกสมาคมพัฒนากิจสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรีที่มียอดค้างชำระและสมาชิกที่เกษียณ ปี 2557 ที่ยังไม่สามารถหักค่าพัฒนากิจฯ กับต้นสังกัดได้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาติดต่อชำระเงิน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมฯ โทร. 02-9698841, 02-9698201-2 ต่อ 132

4. ข่าวจาก สส.อค. (ครูไทย)

- สมาชิกสามารถมาชำระเงินคงสภาพปี 2558 ได้ในเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดเรียกเก็บเป็นเงิน 4,840 บาท
- เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ปี 58 อายุไม่เกิน 50 ปี ค่าสมัคร 4,860 บาท

5. ข่าวจาก สส.ชสอ. (ชุมชนแห่งประเทศไทย)

- สมาชิกสามารถมาชำระเงินคงสภาพปี 2558 ได้ในเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดเรียกเก็บเป็นเงิน 4,820 บาท
- เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ปี 58 อายุไม่เกิน 60 ปี ทั้งสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (คู่สมรส) ค่าสมัคร 4,840 บาท
- สมาชิกที่ไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 57 ขณะนี้ท่านได้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกแล้ว ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี (ชั้นล่าง)



สวัสดิ์ครับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

ที่เคารพทุกท่าน....พบกันอีกครั้งในฉบับของเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นเดือนที่สองของปีบัญชีของสหกรณ์ฯ แต่ เป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปีปฏิทิน เตรียมเข้าสู่ช่วงของการต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558 วันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มใช้มา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2484 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 เมื่อถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจะพากันเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับไฟ และธงชาติตามสถานที่สำคัญ และบ้านเรือนต่างๆ เมื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม จะมีการทำบุญตักบาตรถือศีลปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์ข้ามปีบ้างก็จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สนุกสนานครั้นครั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถึงเช้าวันที่ 1 มกราคม นอกจากนั้นก็จะมีการไปท่องเที่ยว หรือไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ มีการมอบของขวัญและบัตรอวยพรให้แก่นกัน นับว่าเป็นช่วงแห่งความสุข และเป็นช่วงแห่งความสุขของทุกคน เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวหลายวัน แต่สิ่งที่น่าสนใจเป็นห่วง คือเรื่องของค่าใช้จ่าย และเรื่องอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เราได้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงวันขึ้นปีใหม่อีกปีหนึ่ง ก็ขอว่าถ้าไม่ประมาท โอกาสพลาดก็จะเกิดขึ้นน้อยลงไป ถึงอย่างไร ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังในปีใหม่นี้ครับ

มาเข้าเรื่องที่ผมจะเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบกัน ในฉบับนี้ เป็นเรื่องของกฎหมายใกล้ตัว ซึ่งได้อ่านพบในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อหลายวันก่อนในคอลัมน์สฎีปขาว เศรษฐกิจ “คดีกฎหมาย ปลดล็อกค้ำประกันหนี้ ดาบสองคม สันคลอนการเงินไทย” เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ สำหรับบุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องกับภารกิจเงิน และการค้ำประกันเงินกู้ การจำนอง และการทำธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินทุกแห่ง ทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของเราด้วย ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่อง

ควรบอกกล่าวให้เพื่อนสมาชิกได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจ หรือติดตามรายละเอียดการบังคับใช้ ซึ่งผมเองก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน นั่นก็คือ การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตรากฎหมายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็คือจะมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ให้เหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้ระบุว่าบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอที่คุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง ซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ ในการที่จะชำระหนี้แทนลูกหนี้เท่านั้น

ประเด็นที่น่าเป็นห่วงจากผลพวงของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ มีอยู่ 2 ส่วน คือ 1.การค้ำประกัน และ 2. การจำนอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 4 เรื่องหลัก ดังนี้

1. กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้ต้องทำหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน มิเช่นนั้น ผู้ค้ำประกัน จะไม่ต้องรับผิดชอบ
2. กรณีที่เจ้าหนี้มีการปรับโครงสร้างหนี้ หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องให้ผู้ค้ำประกันยินยอมด้วยทุกครั้ง
3. กรณีที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้เป็นจำนวนเท่าใด ก็ให้ภาระของผู้ค้ำประกันลดลงไปด้วยเท่านั้น ดังนั้น หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข (ที่ปรับโครงสร้างหนี้หรือยืดหนี้แล้ว) ผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบไม่เกินมูลหนี้ที่ปรับลดลงแล้ว จากเดิมหากมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มในช่วงที่ยังไม่จ่ายหนี้ ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบร่วมด้วย
4. ผู้จำนอง จะรับผิดชอบไม่เกินราคาขายทรัพย์สินที่จำนอง และห้ามกำหนดให้ผู้จำนองที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ค้ำประกันด้วย

เป็นไงบ้าง อ่านแล้วพอจะเข้าใจบ้างไหม วันนี้เอาเท่านี้ก่อน ไว้ดูกันต่อฉบับหน้านะครับ.....

สวัสดิ์ครับ



ข่าวประชาสัมพันธ์

วิมล บรรณะทอง โทร.080-236-4555

รวมภาพกิจกรรม ปี 2557



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด
ชุดที่ 55 ปี 2557

เจ้าของที่ปรึกษา	นายบัณฑิต กอกล	นายมานัส บวรจใหม่
บรรณาธิการ	นายปัญญา	เนื่องฤทธิ
กองบรรณาธิการ	นายนฤตม	แสงเชิวงาม
	นายสม	จงถาวร
	นายเสมอ	ทองคอนอ่อน
	นายอภิวัฒน์	จงแจ้ง
	นายชิวิน	บุญสมาน
	นายวันชัย	ศรีเพ็ง
	นายคณตรี	จิตตะวิกุล
	นายจรัส	ตันติพิบูลย์
	นายวิทยา	ถาวรกันต์
	นายวิชัย	ทับคล้าย
	นายวิมล	บรรณะทอง
	นายวารณสูตร	พันธุมะเกียรติ
	นายอาทิตย์	บัวทอง



นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิบดี ต.บางกระเสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com